

Số: 3894/BGDĐT-VP

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014



Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Long An, Bắc Ninh, Hậu Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Nam Định, Quảng Ngãi, Hưng Yên, Gia Lai, Bình Dương, Lai Châu, Nghệ An.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại văn bản số 215/BDN ngày 26 tháng 6 năm 2014.

Nội dung kiến nghị:

Câu 6. Số lượng trường Đại học ở Việt Nam khá lớn, nhưng chất lượng đào tạo không cao, trình độ sinh viên ra trường không đáp ứng được yêu cầu của xã hội, sinh viên ra trường không có việc làm, nếu có cũng làm những việc phổ thông. Trong khi đó những trường Đại học Quốc tế ở Việt Nam chất lượng mọi mặt nói chung là cao hơn. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục những yếu kém và có giải pháp nâng cao chất lượng tương xứng với trình độ quốc tế.

Câu 7. Đề nghị các trường chiêu sinh đào tạo có chỉ tiêu cụ thể qua khảo sát tình hình và đảm bảo chất lượng đào tạo để khi tốt nghiệp thì phải có việc làm và thời gian qua, nhận thấy việc đào tạo và sử dụng con người trong hệ thống giáo dục chưa hợp lý, cần xem xét lại cho phù hợp.

Câu 17. Cử tri phản ánh hiện nay chất lượng giáo dục đào tạo chưa cao, còn có tình trạng học sinh, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp nhưng trong thực tế khả năng tiếp cận công việc và làm việc còn nhiều hạn chế, cần nghiên cứu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp.

Câu 22. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phân bổ chỉ tiêu đào tạo đại học và sau đại học cho các trường đại học, cao đẳng trong cả nước phải gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng nguồn nhân lực nhằm tránh tình trạng mất cân đối cung cầu nguồn nhân lực, sinh viên ra trường không có việc làm nhiều như hiện nay, gây lãng phí thời gian và nguồn lực của xã hội rất lớn.

Câu 23. Theo thống kê của Bộ LĐ-TBXH và Tổng cục Thống kê, trong quý IV-2013, cả nước có 900.000 người thất nghiệp, trong đó có tới 72.000 cử nhân, thạc sĩ. Con số này quá lớn. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng đào tạo tràn lan, không gắn với sử dụng nhân lực, gây lãng phí, tổn kém nguồn lực xã hội.

Câu 37. Tình trạng sinh viên ra trường chưa có việc làm rất phổ biến. Đây không chỉ gây ra gánh nặng cho gia đình và xã hội mà còn làm lãng phí nguồn nhân lực của đất nước. Do đó, đề nghị Nhà nước cần sớm rà soát, điều chỉnh quy mô ngành nghề đào tạo ở các trường ĐH, CĐ; nâng cao chất lượng đào tạo đảm bảo "cung" đáp ứng đủ "cầu", tăng cường rèn luyện các kỹ năng

